



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ เรื่อง รับสมัครบุคคล  
ทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔  
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขต  
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๕  
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล  
ทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวม  
สูงสุดจากมากไปหาน้อย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว หรือสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น หรือผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ใดในบัญชีข้างต้นมีกรณีอย่างใด  
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นอันยกเลิก

๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง
๒. ผู้นั้นไม่มามีรายงานตัวรับการจ้างตามที่กำหนด
๓. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่สอบได้
๔. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
๕. มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ จึงให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้  
ไปรายงานตัวพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดทำสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา  
๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓  
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นายขจรศักดิ์ ทิงอวน	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สกลนคร เขต ๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

